

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังได้ปัจจัยบวกจากยุโรป, ดอลลาร์หมดแรงหนุนช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังความคาดหวังในเชิงบวก ต่อการแก้ปัญหาหนี้ของสเปน ช่วยหนุนตลาด ขณะที่ดีลเลอร์ระบุว่า แรงกดดันจากการเข้าซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน ของผู้นำเข้าได้หมดลงแล้ว

*ยุโรปปรับตัวแข็งแกร่ง ขณะที่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์แข็งค่าขึ้นอย่างมากช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับยูโรโซนผ่อนคลายลงบ้าง หลังจากสเปนได้แถลงงบประมาณต่อสัปดาห์ ซึ่งหลายคนมองว่า เป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การขอความช่วยเหลือทางการเงิน

*สเปนประกาศกำหนดเวลาสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งนายโอลลี เรห์น กรรมการธิการเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป กล่าวว่า เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการยุโรปต้องการ

*เรื่องดังกล่าว คาดว่าจะเป็นกรรณการย้ายไปสู่การขอความช่วยเหลือในที่สุด และสเปนกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป(อียู) เกี่ยวกับเงื่อนไขของการขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้โครงการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) เริ่มดำเนินการ และลดต้นทุนการระดมทุนที่สูงมาก

*แต่นักวิเคราะห์เตือนว่า ยังมีอุปสรรคอีกมากรออยู่ โดยงบประมาณของสเปน จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันพรุ่งนี้ และการอภิปรายอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ขณะที่แคว้นอิสระ 17 แคว้นของสเปน ยังต้องเสนองบประมาณเข้ามา และต้องหาทางปรับเปลี่ยนอีก 5 พันล้านยูโรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณโดยรวม

*ตลาดกำลังรอดูการทบทวนอันดับเครดิตของสเปน โดยมูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส ที่จะประกาศออกมาในปลายเดือนนี้ ขณะที่เมื่อวานนี้ อีแกนโจนส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนลงอีกลูกสถานะขยะ โดยระบุถึงภาคธนาคารที่อ่อนแอ และรัฐบาลระดับภูมิภาคที่ย่ำแย่ของสเปน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.984 บาท

- *08.58 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.81/87 จาก 30.96/98 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.82/86 จาก 30.96/98 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.56/58 จาก 77.60 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2918/20 จาก 1.2911 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) หลังจากเมื่อคืนนี้ได้ sentiment ที่ดีจากยุโรป แล้ว month-end demand(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน) ก็หมดลงพอดี" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้น หลังจากได้รับปัจจัยบวกจากฝั่งยุโรป ที่หนุนให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้น ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า ก็หมดลงไปแล้ว ทำให้แรงหนุนดอลลาร์หายไปในช่วงสั้น

ขณะเดียวกัน การที่เมื่อวานนี้ มีแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนเข้ามามาก หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เงินบาทก็ยังไม่ได้อ่อนค่าไปมาก ทำให้نگลงทุนที่เข้าซื้อ ดอลลาร์ไว้ อาจจะต้องตัดขาดทุนออกมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วย โดยระหว่างการซื้อขายที่ตลาดเอเชียวันนี้ บาทอาจจะไปทดสอบแนวต้านที่ 30.80

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้